

กอ.กทม ถูกลูกค้มโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี ใส่ความ สร้างความสับสนวุ่นวายในสังคม



หนังสือพิมพ์ **มุสลิม**

ฉบับที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

กทม.นิวส์

ศรัทธา อุณการณ ทำงานเพื่ออัลลอฮ์

จังหวัด (กจ.) ต่างๆ โดยในเอกสารไม่แสดงความรับผิดชอบลงชื่อจริง แต่ใช้ชื่อจัดตั้งว่า “ชมรมมุสลิมกรุงเทพมหานคร ผู้รักความถูกต้องและยุติธรรม” นั้น มีเนื้อหาใจความใส่ร้ายป้ายสีต่อคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเป็นไปในทำนองว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน ขาดคุณสมบัติ และต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชุดใหม่แทน ตามที่เป็นที่โจษจันกันไปทั่วทุกองค์กร

อ่านต่อหน้า 7

กอ.กทม.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบทบาทใน 4 งานหลัก

23-24 ตุลาคม 2558 ณ ร่มเย็นกรีนแลนด์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กอ.กทม. มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางและกระบวนการในการทำงานของ กอ.กทม.ให้ไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อกำหนดแผนงานของ กอ.กทม.ในปี 2559-2560 และเพื่อให้การทำงานของ กอ.กทม.มีเอกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และสังคมมุสลิม สำหรับรายละเอียดของการประชุมสัมมนาประกอบด้วย การปาฐกถาของอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เปิดความเข้าใจ “ข้าพเจ้าตั้งใจจะนำองค์กร กอ.กทม.สู่เป้าหมายที่พึงประสงค์” การเสวนา เรื่อง “ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อ กอ.กทม.” โดย ศ.ดร.อิสรา ศานติศาสตร์ ท่านไพโรจน์ มินเด็น นอกจากนี้เป็นการแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย



กลุ่มที่ 1 เรื่อง “การประสานงานกับมัสยิดในเชิงรุก” มีท่านไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากร

กลุ่มที่ 2 เรื่อง “การทำงานเป็นทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ” มีนายชีรอซันคาร ปาทาน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร

กลุ่มที่ 3 เรื่อง “การสื่อสารสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล” มีนายคอลิด ปู่ทอง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวี เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

กลุ่มที่ 4 เรื่อง “การตระหนักกับกลุ่มเป้าหมายมุสลิม และกลุ่มเป้าหมายนอกสังคมมุสลิม (NON MUSLIM) มี รศ.พิเชษฐ กาลามเกษตร์ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม และสุดท้ายของการประชุมสัมมนา มีการฝากข้อคิดโดยอาจารย์สมัย เจริญช่าง ประธานฝ่ายนโยบาย และยุทธศาสตร์องค์กร เรื่อง “แนวคิดในการกำหนดแผนอนาคต 2 ปี สุดท้ายสู่ความสำเร็จ

กอ.กทม.จัดตัวเข้ม “คอเต็บ” รุ่นที่ 2 เพื่อนำเสนอคุตบะห์ที่มีประสิทธิภาพ



ดร.วิศรุต เลาะวิถึ รองประธาน กอ.กทม. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คณะ กอ.กทม. ได้จัดโครงการพัฒนาผู้นำเสนอคุตบะห์อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคอเต็บหรือผู้ทำหน้าที่คุตบะห์ของมัสยิดในกรุงเทพมหานครให้ทำหน้าที่นำเสนอคุตบะห์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้คอเต็บหรือผู้ทำหน้าที่คุตบะห์นำความรู้ ความเข้าใจ และหลักคิดการนำเสนอคุตบะห์ไปพัฒนาบุคลากรและภารกิจของมัสยิด และเพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างคอเต็บหรือผู้ทำหน้าที่เสนอคุตบะห์ของมัสยิดต่างๆ กับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาประกอบด้วย 1.การสร้างพลังเพิ่ม เสริมพลังการพูด มีอาจารย์สุเทพ เลาะลาเกาะ เป็นวิทยากร 2.การเตรียมความพร้อมสำหรับคอเต็บวันนี้ มีอาจารย์สมัย เจริญช่าง เป็นวิทยากร 3.การนำเสนอคุตบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลา) มีอาจารย์อรุณ บุญชม เป็นวิทยากร 4.การพัฒนาการเป็นผู้นำเสนอคุตบะห์ให้มีประสิทธิภาพ มี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข เป็นวิทยากร 5.กลยุทธ์การนำเสนอคุตบะห์สู่การปฏิรูป มี ดร.วิศรุต เลาะวิถึ เป็นวิทยากร 6.หลักการสำคัญในการนำเสนอคุตบะห์ มีอาจารย์เจริญ (ยะห์ยา) โต้ะมาจี เป็นวิทยากร

อ่านต่อหน้า 6

“การครองงาน”



อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

(1) การทำงานเป็นอิบาดะห์ (العَمَلُ عِبَادَةٌ) หมายถึงเป็นความดี โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการทำงานที่เป็นอิบาดะห์แท้ๆ เช่น ละหมาด หรือการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ อัลเลาะห์ ตาอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า

“แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย เราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระทำความดีสูญหายอย่างแน่นอน” (อัลกะหฟี 30)

และท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า

“หนึ่งเหรียญทองที่ท่านใช้จ่ายในวิถีทางของอัลเลาะห์ หนึ่งเหรียญทองที่ท่านบริจาคเพื่อปลดปล่อยทาส หนึ่งเหรียญทองที่ท่านบริจาคทานให้คนยากจน และหนึ่งเหรียญทองที่ท่านใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวของท่านนั้น ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเหรียญทองที่ท่านใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวของท่าน”

การทำงานจึงเป็นสิ่งที่สูงส่งสำหรับมุสลิม

(2) งานสุจริตเป็นงานที่มีเกียรติ (العَمَلُ عَزِيزٌ وَكَرَامَةٌ) อิสลามใช้ให้มุสลิมแสวงหาปัจจัยที่ฮาลาล (ที่ศาสนา

อนุมัติ) เพราะสิ่งที่นำมาบริโภคนั้นจะกลายเป็นเลือดเนื้อของเขา หากได้มาในทางที่ทุจริต หรือในทางที่ศาสนาไม่อนุมัติ เช่น ลักขโมย ฉ้อโกง ก็จะมีผลทำให้ความดีที่เขากระทำไม่ได้รับการตอบสนอง ท่านนบี (ซ.ล.) ที่ได้กล่าวสนับสนุนการทำงานที่สุจริตไว้มีความว่า

“ไม่มีผู้ใดได้รับประทานอาหารใด ที่ประเสริฐยิ่งกว่ารับประทานสิ่งที่เขาหามาได้ด้วยการทำงานของสองมือของเขา”

และท่านได้กล่าวว่า

“การที่คนใดจากพวกท่านจะหาพินสักหนึ่งมัด แล้วแบกขึ้นบนหลังเอาไปขายนั้น ย่อมดีกว่าการเที่ยวขอจากผู้อื่น ซึ่งเขาอาจให้หรือไม่ให้ก็ได้”

รายงานโดยมุสลิม

(3) ทำงานด้วยใจรักและประณีต (الإِتْقَانُ فِي الْعَمَلِ) ท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า

“แท้จริงอัลเลาะห์รักเมื่อใครคนหนึ่งจากพวกท่านได้

ทำงานใดๆ ด้วยความประณีต”

รายงานโดยบัยฮะกีญ การทำงานด้วยความประณีตคือการทำงานด้วยความพิถีพิถันและด้วยใจรัก เมื่อรักงานที่ท่านก็จะทำด้วยความสุขและสนุกเพลิดเพลินไปกับการทำงานนั้น และผลงานที่ออกมาจะดีไปด้วย

(4) มีความรู้ความสามารถในการทำงาน

الإِسْلَامُ يَدْرُسُ الْعَمَلَ (العلم قبل العمل) อิสลามได้กำหนดหลักการไว้ชัดเจนว่าต้องมีความรู้ก่อนที่จะลงมือทำงาน หากลงมือทำงานโดยไม่มีความรู้ก็จะไม่มีผลตอบแทนใดๆ ให้แก่การทำงานนั้น และบางกรณีต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกด้วยดังที่ท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า

“ผู้ใดทำการรักษาผู้ป่วยโดยไม่มีความรู้ เขาจะต้องชดเชยความเสียหาย”

รายงานโดยอะบู ดาวูด ดังนั้นมุสลิมจะต้องมีความตื่นตัวในการทำงานในการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ.



เรื่องน่าฟัง
"แปลกแต่จริง"

ละหมาดอะไรเอ่ยมีสามรอกาอัต แต่มีสี่ตะฮียัต ?

คงมีหลายคนเมื่อถูกตั้งคำถามอย่างนี้ อาจเกิดความมึนงงขึ้นได้ และอาจย้อนถามกลับไปว่าจะเป็นไปได้อย่างไร ละหมาดมีสามรอกาอัต แต่มีสี่ตะฮียัต พร้อมปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้ ..เป็นไปไม่ได้..

ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่าในละหมาดประจำวันห้าเวลานั้นต่างมีจำนวนรอกาอัตที่แน่นอนคือละหมาดดูหฺรี อัคริ และละหมาดอิฮามมีสี่รอกาอัต ละหมาดคุบอิมมีสองรอกาอัต และละหมาดมัฆริบมีสามรอกาอัต และละหมาดที่มีสี่หรือสามรอกาอัตก็จะมีตะฮียัต(หรือตะชะหฺหฺฮฺฮฺฮฺ)เพียงสองครั้งเท่านั้นคือตะฮียัตครั้งแรกกับครั้งสุดท้าย

เมื่อมีผู้ไขปัญหาเรื่องนี้จึงถึงบางอ้อ..กันเป็นแถวๆ คือเมื่อมีคนหนึ่งไปละหมาดตามทันอิหม่ามในรอกาอัตที่สองของละหมาดมัฆริบ ภายหลังจากอิหม่ามเอียะฮฺดีดาคัลแล้ว ซึ่งไม่ถึงว่ามะอ์มูมได้รอกาอัตนั้นพร้อมอิหม่าม เมื่ออิหม่ามนั่งอ่านตะฮียัตครั้งแรกในรอกาอัตที่สองของตน มะอ์มูมก็ต้องนั่งอ่านตะฮียัตด้วย (เป็นตะฮียัตครั้งที่หนึ่ง) อิหม่ามลุกขึ้นละหมาดรอกาอัตที่สาม มะอ์มูมลุกขึ้นละหมาดตาม ซึ่งนับเป็นรอกาอัตที่หนึ่งของมะอ์มูม อิหม่ามอ่านตะฮียัต ครั้งสุดท้าย มะอ์มูมอ่านด้วย (เป็นตะฮียัตครั้งที่สองของมะอ์มูม) อิหม่ามให้สลามเสร็จละหมาด มะอ์มูมลุกขึ้นละหมาดรอกาอัตที่สองของตนต่อไป และนั่งอ่านตะฮียัตครั้งแรกของคน (เป็นตะฮียัตครั้งที่สาม) หลังจากนั้นมะอ์มูมลุกขึ้นละหมาดรอกาอัตที่สามของตน และนั่งอ่านตะฮียัตครั้งที่สอง (เป็นตะฮียัตครั้งที่สี่) และให้สลามเสร็จละหมาด.. **ไม่น่าเชื่อ.. แต่ก็ต้องเชื่อ.**



รองของบรรณาธิการ อาจารย์สมัย เจริญช่าง

" สังคมมุสลิมกำลังโดนกระแสวิพากษ์ "

เมื่อเทศกาลอีดิลอฎฮา (เทศกาลเฉลิมฉลองพิธีฮัจญ์ ณ เมืองมักกะห์ และการเชือดสัตว์เพื่อบริจาคเนื้อเป็นอาหารแก่คนยากจน) ปี ฮ.ศ. 1436 ผ่านพ้นไป เมื่อ 24-27 กันยายน 2558

สังคมมุสลิมไทย ก็ประสบกับกระแสข่าวที่โจษจันกัน ทั้งในวงการผู้บริหารองค์กรศาสนา ผู้สนใจข่าวสาร ตลอดจนประชาชนในกลุ่มละแวกบ้าน คล้ายกับเป็นคลื่นที่ถูกพายุพัดเข้าหาฝั่ง บางจุดเกิดผลกระทบรุนแรง บางจุดก็ไม่รุนแรง กระแสข่าวที่เป็นกระแสคลื่นระยะนี้มีอยู่ 3 เรื่อง คือ

คลื่นลูกที่ 1 เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน มีนิตยสารของมุสลิมฉบับหนึ่งลงข่าว อ้างว่าศาลฎีกาตัดสินให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเป็นผู้ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลาม ไซข่าวต่อว่าอาจต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำ กทม. ใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ต่อมาต้นเดือนตุลาคม มีเอกสารไม่ลงชื่อผู้จัดทำ แต่สมมติชื่อขึ้นมาว่าเป็น **"ชมรมมุสลิมกรุงเทพมหานคร ผู้รักความถูกต้องและยุติธรรม"** ส่งเอกสารถึงมัสยิดในกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ (กอกจ.) และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) นำข่าวลวงเสนอต่อผู้รับสาร อ้างนิตยสารฉบับหนึ่งว่าลงข่าวศาลฎีกาตัดสินให้ กอท. ขาดคุณสมบัติ เพราะฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพ อีกประมาณ 1 สัปดาห์ ออกเอกสารฉบับที่ 2 ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายเดิม อ้างชื่อชมรมเดิม แต่พาดพิงให้ผู้รับสารจะได้เข้าใจว่าคณะกรรมการอิสลามประจำ กทม. เป็นนักวิชาการ นักการศาสนา หรือนักทำลายศาสนา พร้อมทั้งสรุปประเด็นว่า **"แล้วคำวินิจฉัยต่างๆ ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชุดที่ผ่านมาถึงจุดปัจจุบันจะเป็นโมฆะหรือไม่ ขอให้ผู้รับสารติดตามในฉบับต่อไป"** เพื่อให้เป็นคำตอบ **"ปลาย**

เปิด" สำหรับคณะกรรมการและองค์กรทุกระดับในสังคมมุสลิม อาจจะมีรวมถึงหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง **จะได้ล้มและลดน้ำหนักความน่าเชื่อถือที่มีต่อองค์กรบริหารกิจการศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร ให้ลดน้อยหรือหมดไปในที่สุด**

ผลกระทบเกิดขึ้นกับใคร? สังคมมุสลิมใช่หรือไม่? แล้วคนสร้างกระแสนี้เป็นมุสลิมหรือเปล่า?

คลื่นลูกที่ 2 ระยะนี้มีการนำเสนอข้อมูลในเรื่อง **"อะกิดะห์"** (หลักการความเชื่อ, ความศรัทธา) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตามทัศนะ และความเห็นของแต่ละสำนักคิด ทางสื่อสาธารณะ ทั้งทาง ที.วี. วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ และ ฯลฯ นอกจากเผยแพร่แนวของฝ่ายตนแล้ว ยังมีการปล่อยกระแสก้าวล่วงข้ามฝั่งไปยังฝ่ายอื่นด้วย จนทางขบวนการคือลิวลือผู้สนับสนุนเริ่มมีอาการหน้าแดงใกล้จะวิวาทะกันแล้ว ระหว่างฝ่ายซุนนี (สุหนี่) กับชีอะห์ ซึ่งอดีตตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นต้นมา มุสลิมทั้งสองสายนี้ ไม่เคยมีปัญหากระทบกระทั่งทางความรู้สึกกันเลย ใช้ชีวิตต่างฝ่ายต่างสงบ สันติ และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ แม้กระทั่งกับพี่น้องคนไทยต่างศาสนิกที่นับถือศาสนาต่างกันก็ตาม ฝ่ายชีอะห์ในประเทศไทยช่วงแรกก็เริ่มมาจากเช็คอะหมัด อัลคุม หรือพระยาจุฬาราชมนตรีคนแรกของสยาม ฝ่ายซุนนี (สุหนี่) ในประเทศไทยช่วงแรกก็เริ่มจากสุลต่านสุไลมานชาห์ ในกรุงศรีอยุธยาขุนนางซุนนี (สุหนี่) ท่านแรก ก็คือ **"พระยาราชบังสัน"** (หะซันหรือหะสัน) บุตรชายของสุลต่านสุไลมานชาห์ กาลเวลาผ่านไปจากอยุธยากรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

ทำไมวันนี้ถึงเพิ่งมีปัญหา ปัญหานี้ใครคิดขึ้นใครนำวิธีเผยแพร่แบบหักดิบเข้ามาในสังคมประเทศไทย ใครได้รับผลกระทบ และภาพลักษณ์ของมุสลิมต่อจากนี้ไป ในสายตาเพื่อนร่วมชาติต่างศาสนิกจะเป็นอย่างไร? บวกหรือลบ ดีขึ้นหรือเลวลง ช่วยตอบหน่อยได้ไหม?

คลื่นลูกที่ 3 กระแสคลื่นลูกนี้กำลังรวมตัวกันของมวลอากาศจากพายุตีเปรสชั่นเขตร้อนกลายเป็นพายุโซนร้อน เพิ่มทวีความรุนแรงเปลี่ยนเป็นไต้ฝุ่น (Typhoon) ซึ่งความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นในวงกว้างเกินกว่าความคาดหมายก็อาจจะเป็นไปได้ นั่นคือการแชร์ข่าวลือโกโซ่ โดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่ประสงค์ต้องการจะเห็นความแตกแยกในสังคมประเทศไทย อาจต้องการเห็นเหตุจลาจลขนาดใหญ่จนถึงขั้นโศกนาฏกรรม ที่สร้างความเสียหายยับเยินจนถึงขั้นเกิดความแตกสลายของบ้านเมืองก็เป็นได้ นั่นคือการสร้างกระแสข้อมูลให้เกิดความหวาดระแวง ความเกียจชัง ปลูกกระตมถึงขั้นจนต้องร่วมมือกันของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธให้ต้องแสดงออกและกระทำต่อคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามหรือ **"ชาวมุสลิม"** โดยโฆษณาชวนเชื่อว่าคนมุสลิมกำลังจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศมุสลิม ทั้งการออกกฎหมาย การจัดตั้งกรม กอง หน่วยงานต่างๆ ควบคุมทั้งประเทศ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดทั้งสิ้น และเป็นการไซข่าวเพื่อต้องการให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง แยกแยะในหมู่คนไทยด้วยกันเอง พวกเขาอาจจะคิดโต้แย้งกับฝ่ายรัฐบาลที่ท่านกำลังเร่งสร้างความปรองดองระหว่างคนในชาติ ต้องการนำความสงบสุขกลับคืนมาสู่สังคมประเทศไทย และกำลังปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น นำคนโกงบ้านโกงเมืองมาขึ้นศาลเพื่อรับการตัดสินและรับโทษานุโทษตามกรรมที่ได้ก่อเอาไว้ จู่ๆ กระแสคลื่นลูกนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนมีการวางแผนสอดประสานกันไว้ล่วงหน้า อย่างไม่ อย่างไร อย่างนั้น

แล้วใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อม สังคมมุสลิมหรือเปล่า? "ใครเคยเห็นแดงโมที่อยู่ในแข่งทุเรียนบ้าง?" (มุสลิม)



อินนาลิลลาฮิวัะอินนาอิลัยฮิร่อญูณ
(แท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราจะต้องกลับคืนไปสู่พระองค์)

ฮัจยะห์อาชียะห์ (โต๊ะถม) บุญชม อายุ 90 ปี เป็นมารดาของอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. เจ้าภาพได้ทำการละหมาดญะนาซะห์และขออุมมัลฮัจญ์ เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดฮิยาตุดดีนอิสลาม (สามอิน) ถนนปรีดีพนมยงค์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

โรงเรียนประสานสามัคคี



นางสาวอภิสรา วิชาโครต
ผู้อำนวยการ



โรงเรียนประสานสามัคคี
ตั้งอยู่เลขที่ 97/2 หมู่ที่ 8 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2502
เดิมชื่อโรงเรียนบ้านทับยาว โดย นายยูซบ - นางพะ
วันทา ได้มอบที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนจำนวน 3 ไร่ 25
ตารางวา

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2537 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประสาน
สามัคคี และในปี พ.ศ. 2538 ได้งบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียนใหม่ แบบ สนศ. 264 เป็นตึก 4 ชั้น 12 ห้อง
เรียน

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
6 มีนักเรียนทั้งหมด 113 คน

มีครู 9 คน วิทยากรสอนอิสลามศึกษา 1 คน ครูสอน
ภาษาอาหรับ 1 คน ครูสอนภาษาจีน 1 คน ครูสอนภาษา
ต่างประเทศ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน
คนงาน 2 คน และพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน

คำขวัญของโรงเรียน “สร้างศรัทธา ให้ความรู้ สู่งาน
ประสานสามัคคี”

ปรัชญาของโรงเรียน “ความรู้คู่คุณธรรม”

สีประจำโรงเรียน “ชมพู-ฟ้า”

ดอกไม้ประจำโรงเรียน “ดอกเฟื่องฟ้า”

อักษรย่อโรงเรียน “ก ลบ.ปส.”

โทรศัพท์ 0-2739-5446

โทรสาร 0-2739-5392

e-mail prasansamakee @ hotmail.com

website www.prasansamakee.net

Facebook prasansamakee@facebook.com



วิทยากร อิสลามศึกษา รายงานตัว

ชื่อ นายประเสริฐ (อับดุลเลาะห์)

นามสกุล พุ่มเพ็ชร

เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2506 อายุ 52 ปี

บ้านเลขที่ 529/5 ซอยทับยาว 4

ถนนทับยาว แขวงชุมทอง เขตลาดกระบัง

10250

ประวัติการศึกษาศาสนา

- ชานาวิยสถาบันมิฟตาฮ์อัลอุลุมมิดดีนียะฮ์ (บ้านดอน) เขต
วัฒนา

- มหาวิทยาลัย อัลฮัสซัร กรุงโคโร ประเทศอียิปต์

ประวัติการศึกษาสามัญ

- มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหาร
ธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- คอเต็บประจำมัสยิด ดาร์ลุลมูฮายีรีน (ทับยาว) เขตลาด-
กระบัง

- ครูสอนศาสนา (ฟิรดูอัยน์) โรงเรียนนำซีฮ์ฮาดุดดินนี้ลอิสลา-
มียะฮ์ (ทับยาว)

- วิทยากรอิสลามศึกษาโรงเรียนประสานสามัคคีรุ่น 1

- กรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร

- คณะกรรมการที่ปรึกษาหน่วยสอบที่ 17 ของสมาคมคุรุ-
สัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประสานสามัคคี



เวทีเยาวชน



เข็มทิศ เยาวชน

โดย อิหม่ามทวิ วันหวั่ง

บรรดาเยาวชนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ และเป็นชีวิตคู่ที่พึงประสงค์ในอิสลาม จะต้องศึกษาเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของสามี ภรรยา อิสลามเป็นศาสนาที่มีเป้าหมายนำมวลมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีตลอดจนประกันการมีชีวิตอย่างสันติสุขในโลกหน้า

การเตรียมความพร้อมจึงหมายถึงการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจ และร่างกาย เตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มคิดจะแต่งงานจนถึงใช้ชีวิตสมรส โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก อันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวด

1. ความพร้อมทางด้านร่างกาย

ก่อนจะเข้าสู่การแต่งงาน คู่บ่าวสาว ควรมีความพร้อมทางด้านร่างกาย กล่าวคือ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจนทำให้เกิดความบกพร่องในการใช้ชีวิตคู่ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจจะถ่ายทอดกันได้ ท่านรอซูล (ซ.ล.) กล่าวไว้ ความว่า

“โอ้หนุ่มสาวทั้งหลายผู้ใดในหมู่พวกท่านมีความสามารถในเรื่องมะฮัร (ของขวัญที่มอบให้เจ้าสาว) เขาจงแต่งงานเถิด เพราะมันจะช่วยลดสายตาลง พร้อมทั้งปกป้องอวัยวะเพศ (จากการละเมิด) และผู้ใดที่ไม่มีความสามารถ ก็ให้เขาถือศีลอดเถิด เพราะแท้จริงมันเป็นการระงับความใคร่ลง”

(บันทึกโดย บุคอรี มุสลิม)

ดังนั้น หากคู่สมรสตระหนักว่าตนเองมีอุปสรรคต่อการที่จะใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขได้ เพราะความไม่พร้อมทางด้านร่างกาย จะเนื่องด้วยพันธุกรรมหรือโรคติดต่อร้ายแรงก็ไม่ควรสมรส นอกจากนั้นจะต้องแจ้งให้ฝ่ายที่จะสมรสด้วย เพื่อจะได้ทราบล่วงหน้า เพื่อจะไม่เป็นการหลอกลวงอีกฝ่ายหนึ่ง

2. ความพร้อมทางด้านสังคม

วุฒิภาวะเป็นสิ่งสำคัญในสังคม ดังนั้นชายหญิงก่อนจะแต่งงานร่วมชีวิตกัน ควรวุฒิภาวะ หรือควรเป็นผู้ใหญ่พอ เช่น ควรมีความเหมาะสม บรรลุศาสนภาวะ เป็นวัยที่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์สังคมค่อนข้างดี ได้รับการศึกษาทางศาสนาและทางโลกมาพอสมควร จนสามารถรับผิดชอบต่อครอบครัวได้ดี รู้บทบาทของตนในฐานะสามีภรรยา หรือบิดามารดา ในการที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุข และสร้างสรรค์สังคมที่ดี โดยการประพฤติตนอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีเวลาอบรมสั่งสอนลูก และคนในครอบครัวในเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้อง

ก่อนที่จะเข้าสู่การแต่งงาน คู่บ่าวสาวควรตระหนักในเรื่องพื้นฐานทางจิตใจเป็นสำคัญจึงจะสามารถสร้างสภาวะ ครอบครัวมุสลิมอันมั่นคงได้ นอกจากนั้นแล้ว ความพร้อม ด้านเศรษฐกิจก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งจากหลายองค์ประกอบ เพราะความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้หมายความว่า ก่อนจะแต่งงานทั้งสองฝ่ายต้องร่ำรวย มันคงเสียก่อน มุสลิมจงอย่าได้หนีการแต่งงาน เพราะกลัวความยากจน เพราะในอัลกุรอานกล่าวไว้ความว่า

“สูเจ้าจงจัดการแต่งงานให้แก่คนโสดในหมู่สูเจ้า และบรรดาผู้มีคุณธรรมในหมู่ท่าน และหาสิ่งของสูเจ้า หากพวกเขาอยากจนแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะให้เขาร่ำรวยด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์ แท้จริงอัลลอฮ์ทรงไพศาลและทรงรอบรู้อยิ่ง

(อัลกุรอาน 24: 32)

ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึงการที่ผู้ชาย สามารถจ่ายค่ามะฮัรพร้อมทั้งสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูภรรยา และลูกได้ ไม่ใช่เมื่อแต่งงานแล้ว ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง จนต้องพึ่งพาอาศัยบิดามารดา ซึ่งต่อไปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวได้

ดังนั้นก่อนแต่งงานต้องคำนึงถึงความสามารถในเรื่องการหารายได้มาจุนเจือ ครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย

เส้นทางช่างเพื่ออก “วิศวกรเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาโทรคมนาคม”



ชื่อ นายปริญญา (ฮัมมาร์ท) จันทรชวา
บิดาชื่อ นายอิสรา จันทรชวา
มารดาชื่อ นางประภา จันทรชวา
ที่อยู่ 28/4 หมู่ 12 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
ประวัติการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์เทเรซา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณและเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ทุนการศึกษา

ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จนจบการศึกษา เป็นทุนเรียนดี ซึ่งมีเกณฑ์การรับทุน คือ ต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปทั้ง 2 เทอมของปีการศึกษาที่ 1 หลังจากได้รับทุนแล้วต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้ได้ 3.2 เพื่อรักษาทุนสำหรับเทอมต่อไป จนจบการศึกษา

อาชีพปัจจุบัน วิศวกร

ตำแหน่ง วิศวกรระบบสื่อสารทางทหาร ดูแลระบบของทั้ง 3 เหล่าทัพ (ทบ.ทร.ทอ.)

แรงบันดาลใจ

จริงๆ แล้วไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ก่อนที่จะต้องมาทำอะไรแบบนี้หรือแนวนี้ แต่เพราะช่วงปีท้ายๆ ของการเรียน บริษัทที่ทำงานอยู่ปัจจุบันเข้ามาแนะนำแนวบอยๆ รวมถึงอาจารย์ก็มักจะพูดถึงบริษัทนี้ ไม่ว่าจะป็นอุดมการณ์ แนวทางการเจริญเติบโตของสายงาน รวมถึงงานนี้ก็เหมือนเป็นการทำงานเพื่อชาติ หรือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังรัฐของชาติอีกที แรงบันดาลใจเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนคิดว่า นี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ใช่หลังจากจบการศึกษา จึงได้มาสมัครทำงานที่นี่ และได้เข้าทำงานในที่สุด

กระบวนการศึกษา

บอกก่อนเลยว่า ช่วงอนุบาล ประถม และมัธยม "เป็นคนที่ไม่เรียนได้เกรดไม่สูงนัก" ไม่ถึง 3.00 ด้วยซ้ำ สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ต้องการ (เนื่องจากติดมหาวิทยาลัยที่ไกลบ้าน) จึงตัดสินใจเลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และคิดว่าถ้าตั้งใจสักอย่าง ยังไงจะต้องมีผลดีในอนาคตบ้างไม่ว่าจะจบที่ไหน จึงริเชิดตัวเองใหม่ ตั้งใจเรียนตั้งแต่ปีแรก ปรากฏว่า เกรดได้ตามที่ต้องการ และหลังจากเรียนมาถึงปีที่ 2 เริ่มอยากหาสังคมพร้อมกับกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว จึงได้เข้าชมรมดนตรีกับเพื่อนเป็นตำแหน่งเลขาของชมรม ต่อมาปีที่ 3 ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ดี และเริ่มเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆ และอาจารย์มากขึ้น จึงได้เป็นประธานนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม กับตำแหน่งประธานฝ่ายวิชาการของสโมสรนักศึกษาที่ทำหน้าที่หลัก คือ คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและเป็นคนนำข่าวสารของอาจารย์มาบอกต่อหรือเจรจาต่อรองในเรื่องการเรียนที่เพื่อนๆ อยากได้ตามที่ได้ปรึกษาหารือกัน รวมถึงดูแลรุ่นน้องที่มีปัญหาในเรื่องการเรียน

พันธกิจการทำงาน

ได้ทำในส่วนของวิศวกรระบบการสื่อสารทางทหาร ระบบควบคุมบางส่วนในเหล่าทัพ รวมไปถึงการออกแบบระบบตามที่ลูกค้าต้องการ งานในแต่ละวันจะไม่ซ้ำกัน ซึ่งทำให้ไม่เบื่อในการทำงาน ปัญหาที่ลูกค้าพบ ทางทีมงานจะต้องร่วมกันช่วยกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและตื่นเต้นที่เราไม่สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในแต่ละวัน

เป้าหมาย ความฝัน

ไปให้สุดทางของสายอาชีพ ทำอะไรแล้ว รู้ลึก รู้จริง ไม่น่าจะมีอะไรยากสำหรับเรา เพื่อนำความรู้ลึก รู้จริง ไปต่อยอดอีกต่อไป



การดะอ์วะอิสลาม ในบริบทของสังคมไทย (8) (ละติจูดที่ 6)

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสดูภาพยนตร์เรื่องละติจูดที่ 6 ที่ทางบริษัทยูซีไอ มีเดีย จำกัด นำมาฉายให้ดูที่สำนักจุฬาราชมนตรี ก่อนที่ภาพยนตร์จะลงโรงฉายช่วงปลายเดือนในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดกว่าเจ็ดสิบโรง จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ได้เคยทราบข่าวเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขณะที่เป็นกรรมการอยู่ในบอร์ดชะรีอะฮ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และได้ทราบว่ามีการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนึ่งในโครงการ "ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ในสื่อภาพยนตร์" ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยที่วัตถุประสงค์ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้กำหนดไว้ว่า :

- เป็นสื่อในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- นำเสนอเรื่องราวของมิตรภาพและความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างครอบครัว เพื่อนและมิตรแท้ต่างศาสนา

- เป็นตัวแทนในการนำเสนอความงดงามแห่งอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมตลอดจนถึงความสวยงามของธรรมชาติเพื่อหวังให้เกิดการรับรู้ในเชิงบวกต่อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

- เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการถ่ายทอดจริยวัตรอันงดงามและเป็นอัตลักษณ์ และส่งเสริมความเข้าใจอันดีในพหุสังคมของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สิ่งที่จะต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือภาพยนตร์ละติจูดที่ 6 มิใช่เป็นภาพยนตร์เผยแพร่อิสลาม หรือเป็นภาพยนตร์เชิดชูคุณธรรม หรือเชิดชูเกียรติประวัติของมุสลิมแต่อย่างใด จึงเป็นไปได้ที่จะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่องอื่นหรือเรื่องอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มิได้เป็นมุสลิม ผู้กำกับมิได้เป็นมุสลิม ผู้แสดงส่วนใหญ่ก็มีมิได้เป็นมุสลิม แต่มีที่ปรึกษาที่เป็นมุสลิมพอที่จะให้คำแนะนำได้ในระดับหนึ่ง ผู้เขียนดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ต้องขอชื่นชมในความพยายามของผู้สร้างที่จะให้ภาพยนตร์สามารถตอบจุดประสงค์ต่างๆข้างต้น



ละติจูดที่ 6

เป็นความพยายามที่ควรได้รับการขอบคุณจากผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาภาคใต้ แต่น่าเสียดายที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังขาดความสมบูรณ์ในหลายด้านจึงไม่สามารถตอบจุดประสงค์บางอย่างได้

อย่างไรก็ตามสำนักจุฬาราชมนตรีไม่ได้ให้การรับรองภาพยนตร์เรื่องนี้ และไม่สามารถให้การรับรองได้ เนื่องจากภาพยนตร์ได้ถ่ายทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและมีกำหนดฉายในโรงใหญ่แล้วจึงนำมาให้สำนักจุฬาฯ ดู สำนักจุฬาฯทำได้แต่เพียงให้ข้อเสนอแนะและให้แก้ไขในส่วนที่ผู้สร้างภาพยนตร์สามารถแก้ไขได้เช่น การตัดภาพและการดูเสียงออก เป็นต้น

สำหรับส่วนอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นสิ่งผิดบัญญัติศาสนา เช่น การเล่นดนตรี การเปิดเผยเอาระหัสของสตรี (ซึ่งไม่ได้เป็นมุสลิม) นั้นผู้สร้างคงไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเป็นส่วนสำคัญของเนื้อเรื่องที่จะต้องดำเนินไปตามนั้น

ผู้เขียนเข้าใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างเสร็จสมบูรณ์และกำหนดฉาย ผู้สร้างภาพยนตร์ได้รับการท้วงติงและข้อเสนอแนะจากพี่น้องมุสลิมหลายฝ่าย และได้มีการถ่ายทำใหม่ในหลายจุด ทั้งผู้สร้าง ผู้กำกับ และนักแสดงต่างได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำสอนอิสลามและวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้ามองในมุมนี้ผู้เขียนก็ถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มีส่วนดะอ์วะฮ์อิสลามแก่พี่น้องต่าง

ศาสนาในระดับหนึ่งไม่มากนักน้อย และแน่นอนการที่จะให้พวกเขามีความเข้าใจในทุกมิติของวิถีมุสลิมที่ถูกต้องคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ อาทิเช่น การมองว่าความรักระหว่างหนุ่มสาวเป็นความรักที่บริสุทธิ์แม้จะอยู่กันคนละศาสนา เหมือนกับความรักระหว่างพระเอก(ต้น)ที่เป็นพุทธกับนางเอก(ฟ้า)ที่เป็นมุสลิม และระหว่างซารีฟและกอซิมเด็กหนุ่มมุสลิมกับเฟิร์นเด็กสาวชาวพุทธ ผู้เขียนคิดว่าหากผู้กำกับภาพยนตร์เข้าใจมิติที่อ่อนไหวของคนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงไม่ให้นักแสดงเน้นเรื่องความสัมพันธ์อันหนุ่มสาวมากเกินไปโดยละเลยความสัมพันธ์อื่นๆที่น่าสนใจและมีคุณค่ายิ่งกว่า เช่นความสัมพันธ์ฉันเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ระหว่างครูกับศิษย์ ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น ความสัมพันธ์เหล่านี้ น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์มากกว่า และน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดความรัก ความเมตตา ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จึงอยากแนะนำผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องต่อไปได้ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ข้างต้น เพื่อภาพยนตร์จะสามารถตอบโจทย์และตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ต่อจากหน้า 1 ตัวเข้มคอเต็บ
และในระหว่างการฝึกอบรมมีการสาธิตการปฏิบัติทุกเนื้อหาวิชา โดยคณะผู้เข้ารับการอบรม
อนึ่ง ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเสนอบทคัดย่ออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 มีจำนวน 42 คน มีรายนามดังนี้ คือ 1.นายบุญเลิศ เจ๊ะเซ็น 2.นายประเสริฐ แป๊ะสมัน 3.นายประเสริฐ พุ่มเพชร 4.นายปริญญญา มุกมัน 5.นายบัญญัติ สาตและ 6.นายพิเชษฐ สุดสาคร 7.นายมาณี บริสุทธิ

- 8.นายมูมัด มั่นคง 9.นายเมธวิน มีสุวรรณ 10.นายยรรยง อามีน 11.นายยุรนนท์ ชูโอ๊ะ 12.นายวินัย หวังและ 13.นายวิศิษฐ์ สุมาลัยศักดิ์ 14.นายวีระศักดิ์ วงษ์ศรี 15.นายเวชกิจ กองแก้ว 16.นายศิริศักดิ์ โตสวัสดิ์ 17.นายสนิท มะหะหมัด 18.นายสมชาย มานมาน 19.นายสมนึก แก้วพลี 20.นายสมนึก ยะยา 21.นายสมนึก ยิ่งศิริ 22.นายสมบัติ มุนิชา 23.นายสมศักดิ์ แบรมาน 24.นายสมศักดิ์ มาลามาน 25.นายสมศักดิ์ ศรีสมาน 26.นายสุตใจ มะหะหมัด 27.นายสุรพงศ์ อ่อนหวาน 28.นายสุวิท ลออเงิน 29.นายหะมะ สานิ 30.นายอนันต์ เดวีเลาะ 31.นายอนุมดี ศาสนูปถัมภ์ 32.นายอัสนัย แดงมิน 33.นายามิร เรืองปราชญ์ 34.นายอิตริต เชาะมัน 35.นายอุดม กาเซ็ม 36.นายอุมร์ บุตรลพ 37.นายอุหมัดรอซัน โต๊ะหมัน 38.นายเอกกมล ศรีสมาน 39.นายจำรัส หมัดละ 40.นายฮัมดี ดาราฉาย 41.นายกอเต็ด เย็นประสิทธิ์ 42.นายดรศักดิ์ วังหิตั้ง

มัสยิด/เปิดประตูสู่สังคม

ในการประชุม กอ.กทม. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ - กันยายน 2558 ได้รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และมีมติแต่งตั้งผลการคัดเลือก กอ. ตงนี้

- การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด

กรณีเสียชีวิต

1. นายยามีน อับดุลเลาะ บิห์ลันประจำมัสยิดอัสดีควา (คลองสองต้นนุ่น) ทะเบียนเลขที่ 16 เขตมีนบุรี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558

กรณีหมดวาระ

1. มัสยิดอัลเอียะหซาน (ลำเจติย) ทะเบียนเลขที่ 61 เขตหนองจอก ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
2. มัสยิดซอลิฮุลอิสลาม (บางชัน) ทะเบียนเลขที่ 13 เขตมีนบุรี ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
3. มัสยิดดารุนนาอีม (เชิงสะพานทับช้าง) ทะเบียนเลขที่ 150 เขตสะพานสูง ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
4. มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม (สวนหลวง ร.9) ทะเบียนเลขที่ 42 เขตประเวศ ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
5. มัสยิดยะมีอูนอิสลาม (บางมะเขือ) ทะเบียนเลขที่ 23 เขตวัฒนา ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
6. มัสยิดดารุ้ลมุห์ซินี (บ้านดอน) ทะเบียนเลขที่ 45 เขตวัฒนา ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
7. มัสยิดบ้านอู่ ทะเบียนเลขที่ 1 เขตบางรัก ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
8. มัสยิดอัมมันนุญมิต ทะเบียนเลขที่ 107 เขตบางคอแหลม ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
9. มัสยิดดารุนนาอีม ทะเบียนเลขที่ 5.5 เขตทุ่งครุ ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
10. มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) ทะเบียนเลขที่ 5.1 เขตธนบุรี ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558

- การอนุมัติผลการคัดเลือกและแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

ในเดือนตุลาคม 2558 กอ.กทม. ได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดแทนตำแหน่งที่ว่าง และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกและแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ตงนี้

(1) มัสยิดดารุ้ลอิสลาม (บาหยัน) ทะเบียนเลขที่ 59 เขตหนองจอก ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยมีนายสมัย เจริญช่าง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายมนตรี หนูมา นายมานัต ป้อมขุนพรหม เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1. นายสง่า มะซังหลง
2. นายสอาด แอนดะริส
3. นายสำรวย บินมุกดา
4. ร้อยตรี สันติสุข วัชยานนท์
5. นายมุฮัมมัด ประดิษฐ์สุวรรณ
6. นายชาติรี หวังสมาแอล

7. นายช่วง หมื่นดัด
8. นายทวี ฤทธิ์รุ่งเรือง
9. นายสุรศักดิ์ หวังสะมะแอน
10. นายสมบัติ สลามัด
11. นายदनัย แอนดะริส
12. นางนิตยา ยีมะสะและ

(2) มัสยิดดาริสซุนนะห์ (ท่าไข่) ทะเบียนเลขที่ 148 เขตหนองจอก ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยมีนายเจริญ โต๊ะมาจี้ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายสวาท มุฮัมมัดเย็ง เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1. นายบัญญัติ มะแอะ
2. นายกิตติเชาว์ จันทร์เพ็ญ
3. นายวิจิต วัชิตัง
4. นายยาซิน ศรีรักษา
5. นายสมเกียรติ ไกรเพ็ชร
6. นายสำลี จันทมาส
7. นายสุทธิลักษณ์ มะแอะ
8. นายกิตติวุธ พันธุ์สะอาด
9. นายอโศก เอี่ยมประดิษฐ์
10. นายราชัน มุฮัมมัด
11. นายอนันต์ ขำทอง
12. นายสุรศักดิ์ วิไลวรรณ

ต่อจากหน้า 1

กอ.กทม

ฝ่ายนิติการคณะ กอ.กทม. ขอชี้แจงว่า ข่าว กุศลดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทั้งสิ้น กอ.กทม.ชุดปัจจุบันยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด รับผิดชอบภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามความในมาตรา 26 แห่ง พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ครบถ้วนทุกประการ และยังคงมีวาระในการบริหารงานเหลืออยู่อีกเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการชุดนี้ จะหมดวาระในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เอกสารเลื่อนดังกล่าวทั้งฉบับ อาจมาจากกลุ่มขบวนการเพื่อลดความ

น่าเชื่อถือ (DISCREDIT) คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชุดปัจจุบัน ซึ่งมีอาจารย์ อรุณ บุญชม เป็นประธานกรรมการ ส่วนคดียี่สิบพัฒนา(เฟาชัน) หลังปุเต๊ะ อดีตอธิการมัสยิดต้นสนเป็นโจทก์ฟ้องกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นจำเลยรวม 40 คน เพราะถูกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครถอดถอนออกจากตำแหน่ง เนื่องจากบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามการร้องเรียนของสัปบุรุษมัสยิด และต่อมาได้นำเรื่องไปฟ้องศาลยุติธรรม ซึ่งในชั้นศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาว่า การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและการตัดสินใจของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กทท.) นั้นชอบแล้วที่ให้คุณครูดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารมัสยิด ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในชั้นฎีกา คาดว่าศาลฎีกาก็คงจะมีการตัดสินคดีในเร็วๆวันนี้ พฤติกรรมในครั้งนี้ จึงคล้ายกับเป็นการ “ตีปลาหน้าไซ” จึงขอเรียนให้สังคมทุกภาคส่วนอย่าได้หลงเชื่อการให้ร้ายป้ายสีในเอกสารดังกล่าว และใน นสพ.มุสลิม กทม.นิวส์ ฉบับนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยแล้วตามความละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 16

นครและการตัดสินใจของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กทท.) นั้นชอบแล้วที่ให้คุณครูดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารมัสยิด ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในชั้นฎีกา คาดว่าศาลฎีกาก็คงจะมีการตัดสินคดีในเร็วๆวันนี้ พฤติกรรมในครั้งนี้ จึงคล้ายกับเป็นการ “ตีปลาหน้าไซ” จึงขอเรียนให้สังคมทุกภาคส่วนอย่าได้หลงเชื่อการให้ร้ายป้ายสีในเอกสารดังกล่าว และใน นสพ.มุสลิม กทม.นิวส์ ฉบับนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยแล้วตามความละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 16

กทม. ยกระดับร้านอาหารมุสลิม

สู่มาตรฐานฮาลาล



(21 ต.ค. 58) เวลา 09.00 น. ดร.สุสติ ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการรับรองร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการเป็นมุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย พร้อมมอบอุปกรณ์ในการทำอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 5 ราย โดยมีผู้บริหารเขตหนองจอก นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดโครงการรับรองร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการเป็น

มุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทยขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาหารให้ได้มาตรฐาน “ฮาลาลันตอยยิบัน” คือ ให้ถูกต้องตามหลักศาสนา และสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย ให้เป็นที่ยอมรับของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นมุสลิมในกรุงเทพมหานคร จำนวน 650 ร้าน จาก 38 เขต ทั้งสถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เข้ารับการอบรม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบการร้านค้าไม่น้อยกว่า 3 แสนคน ดังนั้นการควบคุมกำกับให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารปรุงอาหารให้สะอาดปลอดภัยต่อประชาชน กรุงเทพมหานคร และนักท่องเที่ยวถือเป็นภารกิจสำคัญ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร 3 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี 2545 กำหนดให้ผู้ประกอบ

การและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมามีการบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ กทม. ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ตระหนักให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้การประกอบและปรุงอาหารเป็นที่เชื่อถือและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่อไป

ภายในงานมีการบรรยายในหลายหัวข้อเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ บัญญัติศาสนาอิสลามกับการปรุงประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ ร้านอาหารตามมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย วัตถุประสงค์และสารที่ต้องสงสัยในการปรุงประกอบอาหาร การสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และการตรวจประเมินร้านอาหารให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรม



ต่อจากหน้า 16

แถลงการณ์

ทั้งนี้ ถ้าที่ดินที่วากัฟให้แก่โรงเรียนสอนศาสนา นั้น เมื่อสร้างโรงเรียนแล้วและยังมีที่ดินเหลืออยู่นั้น ถ้าสร้างมัสยิดในดินที่เหลือจากสร้างโรงเรียนไม่ได้ในทางกลับกันกรณีที่มีผู้วากัฟที่ดินให้แก่มัสยิดเมื่อได้สร้างมัสยิดแล้วและยังมีที่ดินเหลืออยู่จะสร้างโรงเรียนสอนศาสนาในที่ดินที่เหลือจากการสร้างมัสยิดได้หรือไม่ ดังนั้น ถ้าสร้างมัสยิดในที่ดินที่วากัฟให้แก่โรงเรียนสอนศาสนาไม่ได้เพราะผิดหลักการศาสนาตามที่มีการตีความของบางคนเช่นนี้ กรณีที่มีการสร้างโรงเรียนสอนศาสนาในที่ดินที่วากัฟให้แก่มัสยิดและยังมีที่ดินเหลืออยู่ก็ควรจะผิดหลักการศาสนาเช่นเดียวกันถ้าตีความเช่นนี้แล้วมัสยิดในประเทศไทยเป็นจำนวนมากได้มีการสร้างโรงเรียนในที่ดินที่ได้วากัฟให้แก่มัสยิดถึงประมาณ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมัสยิดทั้งหมดในประเทศไทยก็ต้องผิดหลักการศาสนาทั้งหมด และเมื่อคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งมัสยิดอิมามเราะห์มานแล้ว ได้มีกรรมการบางคนยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร 26 คน ต่อศาลจังหวัดมินบุรี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้

เพิกถอนมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 ศาลจังหวัดมินบุรี ได้พิจารณาแล้วพิพากษาว่า การประชุมและการมีมติของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 ที่มีมติให้จัดตั้งมัสยิดอิมามเราะห์มาน ซอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ในคดีดังกล่าวยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลจังหวัดมินบุรี และโจทก์ไม่ฎีกา คดีนี้จึงเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้ว ดังนั้น หากกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน ดังกล่าว จะต้องถูกพ้นจากตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติครบที่จะเป็นคำพิพากษาในคดีดังกล่าวนี้แล้ว ไม่ใช่คดีที่หนังสือ M TODAY ได้เสนอข่าวแต่อย่างใดแต่เนื่องจากคดีข้างต้นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นจำเลยจำนวน 26 คน เป็นฝ่ายชนะคดีทั้งสองศาล หนังสือ M TODAY และเว็บไซต์ WWW.MUSLIMTODAY.IN.TH จึงไม่เคยนำเสนอเป็นข่าวแต่อย่างใด

3. ส่วนกรณีคำวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) ที่ 01/2550 ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และเอกสารอื่นๆ ที่มีการกล่าวอ้างในคำพิพากษาศาลฎีกา และหนังสือ M TODAY ตีพิมพ์และ

เสนอในเว็บไซต์ เป็นข้ออ้างที่จำเลยทั้งสามยกขึ้นกล่าวอ้างว่า โจทก์ทั้งสี่สืบทอดซึ่งเป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กระทำผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม เป็นผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด จะต้องตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นั้น หากพี่น้องมุสลิมตรวจสอบเอกสารคำวินิจฉัยทางศาสนาดังกล่าว และเอกสารอื่นๆ ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นจัดทำขึ้นล้วนแต่เป็นการจัดทำโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ทั้งสิ้น

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ขอเรียนว่า พี่น้องมุสลิมท่านใดสนใจรายละเอียดและข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวสามารถขอรับได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
30 ตุลาคม 2558

ต่างประเทศ

สงคราม

กับวิกฤติผู้อพยพในโลกมุสลิม

ดร. คราวุฒิ อารีย์
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษมุสลิมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาพผู้อพยพลี้ภัยชาวตะวันออกกลางที่หลังไหลเข้ายุโรปเป็นจำนวนมากตามที่เป็นข่าวร้อนในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นปรากฏการณ์ที่โลกหันมาให้ความสนใจไม่น้อย หลายฝ่ายให้ความเห็นอกเห็นใจ เพราะคนเหล่านี้ต้องหนีตายจากสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศตน แต่มีอยู่น้อยคนนักที่จะออกมาตั้งคำถามถึงสาเหตุที่มาของระลอกคลื่นของผู้อพยพเหล่านี้

ปัจจุบันปัญหาผู้อพยพถือเป็นวิกฤติใหญ่ในโลกมุสลิม เพราะมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้อพยพทั่วโลกเป็นผู้หนีภัยจากศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะจากประเทศอย่างซีเรีย อิรัก ลิเบีย อัฟกานิสถาน และเยเมน ที่สำคัญสาเหตุของการอพยพนั้นไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติ หรือความอดอยากยากแค้น แต่มันเป็นวิกฤติผู้อพยพอันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์เอง

เริ่มจากนโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าวของพวกสายเหยี่ยวอเมริกันที่เข้าไปจัดการเปลี่ยนระบอบการปกครอง เข้าไปใช้กำลังรุกราน และยึดยึดสิ่งทีเรียกว่า **“ประชาธิปไตย”** ในดินแดนตะวันออกกลาง โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 9/11

แม้สหรัฐฯจะสามารถบุกถล่มเปลี่ยนการปกครองได้ในที่สุด อย่างกรณีของอัฟกานิสถานและอิรัก แต่นับจากนั้นเป็นต้นมา ประเทศทั้ง 2 ดังกล่าวก็ตกอยู่ในสภาพที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งสงครามถาวร **ไม่รู้ว่า**จะเกิดความสงบขึ้นเมื่อไหร่

กรณีสงครามกลางเมืองใน ซีเรีย ลิเบีย และเยเมน น่าสนใจยิ่งกว่า เพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเกิดจากปัญหาการเมืองภายในหลังการลุกฮือของประชาชนต่อต้านอำนาจเผด็จการที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2010 แต่หากวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละกรณี เราก็จะเห็นบทบาทการแทรกแซงของเหล่ามหาอำนาจชาติตะวันตกในทุกกรณี ฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็น 2 ตัวแสดงหลักในการโค่นระบอบกาดดาฟีในลิเบีย ขณะเดียวกันก็สนับสนุนฝ่ายต่อต้านทุกกลุ่มในซีเรียโค่นระบอบอัสซาด

ทั้งหมดนี้ ไม่ต้องพูดถึงบทบาทสหรัฐฯ อิหร่าน และซาอุดีอาระเบีย ที่มีส่วนในทุกๆ สมรภูมिरบในตะวันออกกลางไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ว่ากันว่าในสงครามซีเรียนั้น คนที่มีส่วนในการ



ทำสงครามมีไม่กี่แสนคน แต่สงครามที่เกิดขึ้นอย่างยืดเยื้อกลับทำให้คนอีกเกือบ 20 ล้านที่ไม่มีส่วนรู้เห็นได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส จำนวนนี้กว่า 7 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศของตนเอง อีกกว่า 4 ล้านต้องอพยพลี้ภัยออกไปนอกประเทศ ตุรกีเป็นด่านหน้าสำคัญที่รองรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้จำนวนเกือบ 2 ล้านคน

จอร์แดนเอง ซึ่งเป็นประเทศเล็กและขาดแคลนน้ำอยู่แล้ว กลับต้องแบกรับผู้ลี้ภัยกว่าล้านคน เลบานอนก็เป็นอีกประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งที่ชาวซีเรียไปอยู่ที่นั่นจำนวนไม่น้อย

ที่น่าสนใจคือ ประเทศร่ำรวยน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย ไม่ว่าจะเป็น ซาอุดีอาระเบีย โอมาน ยูเออี คูเวต กาตาร์ และบาห์เรน กลับไม่มีนโยบายรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้เลยจริงๆ ที่มีความใกล้ชิดด้านศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมกับชาวซีเรียอย่างมาก เหตุผลที่สำคัญอาจเป็นเพราะกลุ่มประเทศเหล่านี้กลัวภัยความมั่นคง เพราะประเทศต่างๆ ทั้ง 6 นี้ ล้วนมีส่วนให้เกิดสงคราม โดยสนับสนุนฝ่ายต่อต้านต่างๆ เพื่อโค่นล้มระบอบอัสซาด ด้วยเหตุนี้จึงไม่มั่นใจว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็นฝ่ายไหน หากเป็นฝ่ายอัสซาดแทรกซึมเข้ามา ก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่นคลอนความมั่นคงของราชวงศ์ต่างๆ ได้

แต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นคือ กลุ่มประเทศเหล่านี้

มีพลเมืองดั้งเดิมของตนน้อยมาก ประชากรส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นคนต่างชาติที่เข้ามาทำงาน ใครไม่มีงานทำก็อยู่ไม่ได้ เพราะหากปล่อยให้เข้ามาอยู่ถาวรกันหมดก็จะทำให้อัตลักษณ์ของชาติสูญหายไป เพราะจะถูกวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่กลืนกิน ฉะนั้น ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติจึงลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำงานในประเทศ

ร่ำรวยน้ำมันเหล่านี้ จะมาอยู่ถาวรไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ซินรับผู้ลี้ภัย ซึ่งไม่มีงานทำอยู่แล้ว และยังไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนได้เมื่อไหร่ (เพราะสงครามไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ) จึงอาจเป็นอันตรายต่อแต่ละประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียในอนาคต



ที่ประชุม กอ.กท. ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์และยกเลิกการรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- อนุมัติรับรองฮาลาล

- 1) บริษัท ที แอนด์ ที ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 37/25-26 ซอยเอกชัย 16 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ปลาสวรรค์กรอบปรุงรส ภายใต้เครื่องหมายการค้า ฟินพิซ ฟินสควิก ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองใหม่ 4 รายการ
- 2) ใบสลาดขนมไทย สถานที่ผลิต เลขที่ 359/222 ซอยประชาอุทิศ 57 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ขนมไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ใบสลาดขนมไทย ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองใหม่ 16 รายการ
- 3) บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 167 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ขนมปังกรอบ, แครกเกอร์, เวเฟอร์, ขนมอบกรอบ, เวเฟอร์สติ๊กสอดไส้ และลูกอม ภายใต้เครื่องหมายการค้า หัวสิงห์ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 28 รายการ
- 4) บริษัท โอโมอินจี่ ฟู้ดส์ จำกัด สถานที่ผลิต 2/9 หมู่ 5 ถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย หนั๋งปลาทอดกรอบ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 5 รายการ
- 5) นายยุทธนา ชากีร์ สถานที่ผลิต 7 หมู่ 4 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้ผลิตหอมเจียว, กระเทียมเจียว, น้ำพริกเผา ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองใหม่ 3 รายการ
- 6) บริษัท ฟรุ๊ตซ่า จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 106 ซอยเทียนทะเล 22 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้า จัสซ่าเฟลเวอร์ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติมการรับรอง 6 รายการ
- 7) บริษัท โอวีวา คอร์ป จำกัด สถานที่ผลิต 42/35 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ชา, กาแฟ และเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท ภายใต้เครื่องหมายการค้า มัช, โซยาซอย และยั้งโกรว์ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองใหม่ 6 รายการ
- 8) บริษัท ชันโก แมคชีนเนอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 13 ซอยมาเจริญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย Equal, น้ำตาลทราย, น้ำเชื่อม, น้ำตาลกรวด, น้ำตาลคอฟฟี่ และมิตรผลแคลอรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า Equal sugar blend, Equal Stevia, Equal Equal gold, มิตรผล, มิตรผลแคลอรี ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 10 รายการ
- 9) บริษัท ไฮโป ฟู้ดส์ จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 93, 95, 97, ซอยเอกชัย 110 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย วัตถุประสงค์ปรุงแต่งรสอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า Hope ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 47 รายการ และขอเพิ่มเติม 6 รายการ
- 10) ร้านอาหารครัวบ้านบั้ง สถานที่ผลิต เลขที่ 155 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ครัวฮาลาล อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค “ครัวบ้านบั้ง” ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองใหม่ 1 รายการ
- 11) บริษัท เนื้อทอง จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 578 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 35 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลไม้อบกรอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เนื้อทอง ฉูหลิวเซีย ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองใหม่ 5 รายการ
- 12) บริษัท พี.เอ็ม.เค. นู้ตเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 1340 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่สด,แผ่นเกี้ยว ภายใต้เครื่องหมายการค้า บะหมี่มงคล ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 5 รายการ และขอเพิ่มเติม 2 รายการ
- 13) บริษัท เอ.เค. ฟู้ด อินดัสตรี จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 29/128-129 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติมการรับรอง 1 รายการ
- 14) บริษัท ณฉัตรปวีร์ จำกัด สถานที่ผลิต 11/22-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ยาเวเนคิวแคปซูล ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
- 15) บริษัท วี.เมน. ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ผลิต 284 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตทั่วไปโครงการ 3 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย วัตถุประสงค์ปรุงรส, วัตถุประสงค์ปรุงรส, เครื่องเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า V. MANE FILS (THAILAND) CO., LTD ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 2,687 รายการ และขอเพิ่มเติม 109 รายการ
- 16) ลินดา สมานตระกูล สถานที่ผลิต เลขที่ 34/3 หมู่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย กล้วยแปรรูป ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองใหม่ 2 รายการ
- 17) แอนดาฟาร์ม สถานที่ผลิต เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 2 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้ผลิต โค, กระบือ, แพะ, แกะ และไก่ (เชือดสัตว์ชำบิยะห์) ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
- 18) บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 654/3 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ผู้ผลิต ผงกะหรี่ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
- 19) บริษัท พรیمیรา ฟู้ด จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 5/190 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย วัตถุประสงค์ปรุงแต่งอาหาร ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ

20) โรงพยาบาลสิรินธร สถานที่ผลิต โรงพยาบาลสิรินธร เลขที่ 20 อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ครัวฮาลาลสำหรับผู้ป่วย ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ

21) บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงแปรรูปเนื้อไก่-เป็ดบางนา) สถานที่ผลิต เลขที่ 111 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ไก่-เป็ด เชือด, เนื้อเป็ดพะโล้, ซ้ำแหละเนื้อไก่-เป็ด แปรรูปแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่-เป็ด รับรองการเชือดชำบิยะห์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ซีที /CP เอโร / ARO หัวดาว / Five Star ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 17 รายการ

22) บริษัท ซูพีเรีย ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 26 ซอยอ่อนนุช 59 แยก 1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย เบเกอร์เนื้อวัว, เบเกอร์เนื้อแกะ, ตัดแต่งเนื้อสัตว์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Super Lamb Super Beef บริษัท ซูพีเรีย ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด และซูปลัสสตาร์ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุ การรับรอง 5 รายการ

23) บริษัท ไทยเอ็มฟู้ดโปรดักส์ จำกัด สถานที่ผลิต 100/118 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 47 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ขนมหวาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า คิตตี้บอย ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุ การรับรอง 5 รายการ

24) บริษัท สโนว์บอย 1990 (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 340 ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต และจำหน่าย ผงไอศกรีมสำเร็จรูป ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 4 รายการ และขอเพิ่มเติม 1 รายการ

25) บริษัท พัฒนาโภคภัณฑ์ จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 22/2 หมู่ที่ 8 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต บะหมี่สด, แผ่นเกี้ยวสด ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอตรวจติดตามการรับรอง 11 รายการ

26) บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 11/1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงกรอบ, ข้าวโพดอบกรอบ, ลูกก๊ี้แซนวิช ภายใต้เครื่องหมายการค้า KOH-KAE โก้แก่ จิมทอมสัน นัท ซี ฯลฯ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 43 รายการ

27) บริษัท เบลโล คอนเฟคชั่นเนอร์รี่ จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 186/22 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ผู้ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ภายใต้เครื่องหมายการค้า Chococity ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติม 20 รายการ

28) บริษัท เฟลเวอร์ฟลัส จำกัด สถานที่ผลิต เลขที่ 40/9 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 85 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย ผงเครื่องปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ภายใต้เครื่องหมายการค้า บริษัท เฟลเวอร์ฟลัส จำกัด ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 250 รายการ และขอเพิ่มเติม 28 รายการ

29) กลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว สถานที่ผลิต เลขที่ 9 ซอยตาลเดี่ยว ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย น้ำพริก, ปลาหยองทรงเครื่อง, กล้วยหยี, ถั่วสมุนไพรรอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตาลเดี่ยว ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง 3 รายการ และขอเพิ่มเติม 3 รายการ

30) สันติสุขนัมมะนาว สถานที่ผลิต เลขที่ 16 ซอยนวนามินทร์ 74 ถนนนวนามินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจำหน่าย วัตถุประสงค์กลิ่นรส ภายใต้เครื่องหมายการค้า เสริมสุข และเกสร ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติม การรับรอง 2 รายการ

- อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์บางรายการ

1) บริษัท วี.เมน. ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 284 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตทั่วไปโครงการ 3 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง สถานที่ผลิต 284 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตทั่วไปโครงการ 3 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง ผู้ผลิต วัตถุประสงค์กลิ่นรส, วัตถุประสงค์ปรุงรส, เครื่องเทศ ขอยกเลิกผลิตภัณฑ์บางรายการ จำนวน 21 รายการ เนื่องจากยกเลิกการผลิต

2) บริษัท เคนยาคุ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 90 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง สถานที่ผลิต 90 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า จินส์โรเจน, จินกาโน, มาแรงเก้ ฯลฯ ขอยกเลิกผลิตภัณฑ์บางรายการ จำนวน 10 รายการ เนื่องจากยกเลิกการผลิต

3) บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่-เป็ด บางนา) ที่อยู่ 111 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา สถานที่ผลิต 111 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา ผู้ผลิต ไก่-เป็ด เชือด, เนื้อเป็ดพะโล้, ซ้ำแหละเนื้อไก่-เป็ด แปรรูปแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่-เป็ด ขอยกเลิกผลิตภัณฑ์บางรายการ จำนวน 2 รายการ เนื่องจากยกเลิกการผลิต

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล สอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงาน กอ.กท. โทร.0-2949-4184, 0-2949-4259, 0-2949-4330 ต่อ 16, 17

แนะนำสถาบัน

มัสยิดฟัตฮุลบารี



มัสยิดฟัตฮุลบารี ตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เดิมมีชื่อว่า “มัสยิดอัลฟัตฮุลบารี” ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นมัสยิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2497 ทะเบียนเลขที่ 87 ต่อมาได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “มัสยิดฟัตฮุลบารี” เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาอาหรับ

ผู้ก่อตั้งคือท่านอิหม่ามฮาซัน บุญมาเลิศ ซึ่งเป็นอิหม่ามท่านแรกของมัสยิดฟัตฮุลบารี และเป็นผู้อุทิศที่ดินให้เป็นศาสนสมบัติ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฮัจยีอับดุลละห์ บุญมาเลิศ (หลวงภักดีราช) เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำหรับสมาชิกในชุมชน แทนการเดินทางไปยังมัสยิดที่อยู่ห่างไกล

เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้ทำการขยายและก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารคอนกรีตบนเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ เพื่อรองรับจำนวนผู้มาใช้สถานที่แห่งนี้ ประกอบศาสนกิจที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำ



มัสยิด ที่เปิดสอนอัลกุรอาน, ฟัรดูอัยน์และภาษาอาหรับแก่เยาวชนมุสลิม และบุคคลทั่วไป ในช่วงเดือนรอมฎอนได้จัดให้มีการบรรยายศาสนธรรมทุกคืนหลังละหมาดตะรอเวียะห์ และในช่วงปิดเทอมปลายภาคของทุกปี มัสยิดได้จัดให้มีการอบรมภาคฤดู

ร้อนแก่เยาวชนมุสลิมเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม โดยในระยะหลังมานี้มัสยิดได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางกะปิ

อิหม่ามประจำมัสยิดฟัตฮุลบารีท่านแรกคือ อิหม่ามฮาซัน บุญมาเลิศ หลังจากนั้นอิหม่ามสมบูรณ บุญมาเลิศ ได้เข้ามารับตำแหน่ง ปัจจุบันคือ อิหม่ามวิโรจน์ (นาอีม) บุญมาเลิศ เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดยมีคอบเต็บคือ นายสุพล (ชากีรีน) บุญมาเลิศ และบิหลั่นคือ นายกิตติศักดิ์ (บุรฮาน) บุญมาเลิศ

ในวันอีดิ้ลฟิตรี และอีดิ้ลอัฎฮา ของทุกปีจะมีผู้ร่วมละหมาดไม่น้อยกว่า 1,000 คน มัสยิดได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของวันรื่นเริงในอิสลามนี้ ในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและกิจกรรมด้านยาเสพติด



ความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของนิติบุคคล

โดย นายวิทยา บุรณศิริ



ต่อจากฉบับที่แล้ว

ภาษีมรดก

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบางประเภท

- ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี (ผู้รับมรดก) เป็นผู้เยาว์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เยาว์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

การยื่นแบบการชำระภาษี

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดกที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100 ล้านบาท (เสียภาษีส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท) โดยให้ยื่นแบบและชำระ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่

- ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายก่อนครบกำหนด 150 วันนับแต่วันที่ได้รับมรดกโดยยังมีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั้น มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีพร้อมทั้งเงินเพิ่มแทนผู้ตายภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแทนโดยให้ดำเนินการภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- เบี้ยปรับให้เสียหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระเว้นแต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี

- ภายหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าวให้เสียเบี้ยปรับสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระ

ทายาทดำเนินการแทน

- ภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีหน้าที่เสียภาษีถึงแก่ความตาย หากไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกดำเนินการแทน ให้ทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายมีหน้าที่ยื่นแบบรายการและชำระภาษีแทนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

- ในกรณีมีทายาทหลายคนให้ ทายาทตกลงมอบ

ให้ทายาทคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ถ้าไม่อาจตกลงกันได้ให้ทายาทคนใดคนหนึ่ง ยื่นคำร้องขอต่อศาล เพื่อตั้งผู้จัดการมรดกดำเนินการต่อไป

การผ่อนชำระ

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะผ่อนชำระภาษีภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเมื่อได้ชำระภาษีครบถ้วนแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

- ในกรณีที่ผ่อนชำระภาษีเกินสองปี จะกำหนดให้ต้องเสียเงินเพิ่มบางส่วน (ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา)

การขอคืนภาษี

- ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ชำระภาษี โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือได้ชำระไว้เกินกว่าที่ต้องเสียให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษี

- ให้ผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษียื่นคำร้องขอรับคืนภาษีพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานภายใน 5 ปีนับแต่วันชำระภาษีทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

- ในการขอรับคืนภาษีไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีที่คืน

การหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษี

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระแล้ว ถ้ามิได้เสียให้ถือเป็นภาษีค้าง เพื่อให้ได้รับชำระภาษีค้าง ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมีต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งอำนาจดังกล่าว โดยให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาดและเงินภาษีค้างถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ ให้ผู้มีอำนาจมี

อำนาจ

(1) ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชำระภาษีค้างและบุคคลใดๆ ที่มีเหตุสมควรเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีค้างมาให้ถ้อยคำ

(2) สั่งบุคคลดังกล่าวใน (1) ให้นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันจำเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างมาตรวจสอบ

เบี้ยปรับ

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบี้ยปรับในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

(1) มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกำหนดเวลาให้เสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระ

(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีก 0.5 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียเพิ่ม

เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความสุจริตและเหตุจำเป็นของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเป็นสำคัญ

เงินเพิ่ม

- ไม่ชำระภาษีให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาให้เสียเงินเพิ่มอัตร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษีและได้มีการชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่เลื่อนให้เงินเพิ่มให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน

การคำนวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี จนถึงวันที่ชำระภาษีแต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

อ่านต่อฉบับหน้า

บรรเทาอาการปวดหลังด้วยท่าโยคะ



ดร.นริมาลย์ นิละไพจิตร
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาการปวดหลังเกิดขึ้นได้กับทุกวัย โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งนานๆ เช่น คนที่ขับรถนานๆ คนที่ทำงานออฟฟิศ อาการปวดหลังนับว่าเป็นอาการประจำอาชีพเลยก็ว่าได้ วันนี้มีวิธีบรรเทาอาการปวดหลังง่ายๆ โดยใช้ท่าโยคะที่ขอนำเสนอ 3 ท่า ที่คิดว่าทุกท่าน น่าจะทำได้ ก่อนนอนหรือตอนตื่นนอน ลองทำดูนะ:



ท่าที่ 1 "ท่างู"



ท่าที่ 1 "ท่างู"
นอนคว่ำ ราบขาชิดกัน ยกมือวางเสมอและชิดทรวงอก หน้าผากจรดพื้น ตั้งศอกขึ้น ปิดศอกชิด จากนั้นค่อยๆ ยกลำตัวช่วงบนขึ้น ตามลำดับ จากหน้าผาก ศีรษะไหล่ และ ทรวงอก ค้างท่าไว้ แล้วหายใจเข้า-ออก ประมาณ 3-5 ลมหายใจ แล้วกลับมาสู่ท่านอนคว่ำเหมือนเริ่มต้น

คำแนะนำ
ค่อยๆ ยกศีรษะ ยกหลังขึ้นช้าๆ เสมือนว่าเรากำลังยกกระดูกสันหลังทีละข้อๆ ไม่ยกสูงเกิน ให้สะดือแนบติดพื้นตลอด อย่าเงยหน้ามากเกินไป เพราะจะทำให้ปวดต้นคอได้ ทอดขาแนบพื้น ไม่เกร็งขา โดยเฉพาะช่วงเริ่มยก



ท่าที่ 2 "ท่าตั๊กแตน"



2

ท่าที่ 2 "ท่าตั๊กแตน"
นอนคว่ำ ราบขาชิดกัน แขนชิดลำตัวฝ่ามือหงาย ยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้น โดยไม่งอเข่า ค้างท่าไว้ แล้วหายใจเข้า-ออก ประมาณ 3-5 ลมหายใจ เมื่อรู้สึกเมื่อยลดขา ลงพัก จากนั้นสลับทำอีกข้าง จากนั้นยกลอยทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน

คำแนะนำ
ยกขาขึ้นช้าๆ ยกขาขึ้นทั้งสองข้าง ไม้งอเข่า คือยกต้นขาขึ้น โดยที่เข่าและปลายเท้า ลอยติดขึ้นมาด้วย ระวังไม่เกร็งขา ไม่เกร็งแขน ไม่เกร็งไหล่ โดยเฉพาะตอนเริ่มยก ไม้ยกสูง ท้องน้อยยกกดแนบพื้นอยู่ตลอด



ท่าที่ 3 "ท่าหัจรดเข่า"



ท่าที่ 3 "ท่าหัจรดเข่า"
2 ราบขาชิด ตั้งหลังตรง มือวางข้างสะโพก พับเข่าข้างหนึ่ง นำฝ่าเท้าไปวางชิด ต้นขา ดึงส้นเท้าชิดสุดลำตัว

คำแนะนำ
ควรทำท่าเหล่านี้ตอนท้องว่าง อาจจะทำจากอาหารหนัก 4 ชั่วโมง หรือว่างจากอาหารเบาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ในการทำพยายามคงในตำแหน่งสุดท้ายไว้สักครู่ โดยไม่ฝืน ไม่ไหม้เกินขีดจำกัด หายใจเข้าออกตามปกตินะคะ หากเหยียดยืดหรือทำท่าแล้วรู้สึกตึงจนเจ็บ ให้ปรับการก้มหรือแอ่นให้รู้สึกตึงพอดีไม่เจ็บนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะ น่าจะพอทำได้ ลองทำดูนะ ฉบับถัดๆ ไปจะนำท่าอื่นๆ มาแนะนำอีกนะคะ หากสงสัย ไม่แน่ใจว่าทำอย่างไร ติดต่อมาได้ที อีเมลนั้นนะคะ nareemarn.nee@mahidol.edu

ขอขอบคุณ สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

“ภาษามลายู”



โดย ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เครื่องมือการเรียนรู้ ในประชาคมอาเซียน สำหรับชาวไทยมุสลิม

อีกไม่กี่เดือนการเปิดประตูประชาคมอาเซียนก็จะเริ่มขึ้นในปลายปีนี้ จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมาหลายปี ทั้งการตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน การเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงภาษาอาเซียนก็เป็นเรื่องที่ได้ได้รับความสนใจยิ่งสำหรับแวดวงการศึกษาในบ้านเรา ดังจะเห็นได้จากการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆ อย่าง

แพร่หลายในสถาบันการศึกษาทั้งในระบบ นอก ระบบ และตามอัยยาศัย นอกจากนี้ยังมีการบรรจุวิชาอาเซียนศึกษาลงไปในหลักสูตรแกนกลางเพื่อให้เด็กๆ ซึมซับในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นพลเมืองอาเซียน หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนภาคเรียนของระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับธุรกิจการศึกษาในอนาคต

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยสำหรับคนไทย เพราะมันหมายถึง การเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ จากภายนอกที่จะก้าวเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรา เราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันความเป็นอาเซียนเริ่มมีความชัดเจนกับวิถีชีวิตของเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือโฆษณาต่างๆ เริ่มมีภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษใช้ในการสื่อสารควบคู่กับภาษาไทย หรือแม้กระทั่งภาษาที่เราพบเจอในหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างตุ๋เอทีเอ็มเราจะพบว่าเราเริ่มพบเห็นภาษาอาเซียนโดยทั่วไปแล้วเช่นกัน

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว หนึ่งในภาษาอาเซียนที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของบรรพบุรุษชาวไทยมุสลิมก็คือภาษามลายู ภาษามลายูเป็นภาษาหนึ่งในตระกูล Austronesian หรือ Melayu - Polynesian ที่เป็นภาษาราชการและภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน-ดารุสสลาม และสิงคโปร์ (สิงคโปร์ มีภาษาราชการ 3 ภาษา คือ อังกฤษ จีน และมลายู) ภาษามลายูที่พูดกันในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่รู้จักกันในนาม



“เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน 2015”

ภาษาอินโดนีเซีย ที่พูดกันในมาเลเซีย บรูไน-ดารุสสลาม และสิงคโปร์ รู้จักกันในนามภาษามลายู ภาษามลายูเป็นภาษาประจำชาติในประเทศต่างๆ ดังกล่าว ภาษามลายูเป็นภาษากลางในประเทศมาเลเซียเรียกว่า "บาฮาซา เกอบังซาอัน" (Bahasa Kebangsaan) ในอินโดนีเซียเรียกว่า "บาฮาซา" (Bahasa) ในสิงคโปร์และบรูไนดารุสสลาม เรียกว่า "บาฮาซา มลายู" (Bahasa Melayu) ในสิงคโปร์ นั้นมีภาษาทางการใช้ 4 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาแมนดาริน (จีน) และภาษาทมิฬ แต่เพลงชาติยังคงใช้เนื้อร้องเป็นภาษามลายู นอกจากนี้ภาษามลายูยังเป็นภาษาถิ่นภาษาหนึ่งที่พูดกันในภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าภาษามลายู เป็นภาษาที่มีผู้คนใช้ในการสื่อสารกันมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ปกครองมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่ใฝ่ฝันให้บุตรหลานได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน การเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษา จึงเป็นกลไกที่สำคัญที่จะต้องปลูกฝังให้แก่บุตรหลานตั้งแต่เยาว์วัยทั้งภาษาอังกฤษ และภาษามลายู เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถสื่อสารและเรียนรู้โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในประชาคมอาเซียนได้ การพัฒนาความสามารถภาษามลายูให้แก่ลูก

หลานชาวไทยมุสลิม จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ที่จะต้องร่วมมือกันในการเตรียมเยาวชนมุสลิมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยอาจจะเริ่มจากการรวมกลุ่มเยาวชนในชุมชน หรือในมัสยิดแล้วหาผู้มีความรู้มาสอน อาจจัดเป็นลักษณะกิจกรรมค่ายภาษาในช่วงฤดูร้อน แต่หากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาจริงๆ อาจใช้วิธีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันมีความสะดวกมากต่อการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ยูทูบ (YouTube) หรือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาและสร้างความคุ้นเคยทางภาษาให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งสิ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการสื่อสารและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต



ห้องแพทย์

ภาวะอ้วนลงพุง

2



พฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารในชาวไทยมุสลิมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับ สำหรับห้องแพทย์ฉบับนี้ ผมขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อความในฉบับที่แล้ว เรื่องพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารของชาวไทยมุสลิมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยคุณศิริดา กลิ่นชื่น นักโภชนาการฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี เขตหนองจอก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับเสี่ยงสูงร้อยละ 43.5 มีพฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ในระดับปานกลางและระดับต่ำ มีสิ่งแวดล้อมและแรงสนับสนุนทางสังคมไม่เหมาะสม บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมเขตหนองจอกมีความตระหนักในการป้องกันภาวะอ้วนลงพุง

ผมคิดว่าถ้าชาวไทยมุสลิมได้ทำตามที่อัลลอฮ์ ﷻ ใช้และไม่ทำตามที่อัลลอฮ์ ﷻ สั่งห้ามรวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการทานศาสนาแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องการกินอาหาร ภาวะอ้วนลงพุงจะไม่เกิดขึ้นเลย การรับประทานอาหารเกินความจำเป็นนั้น ขัดกับคำสอนในศาสนาอิสลาม ซึ่งมีระบุไว้ทั้งในอัลกุรอานและในฮะดีษ สำหรับอัลกุรอานนั้นระบุว่า **“จงดื่มกิน แต่อย่าฟุ้งเฟ้อ”** ง่วนนอนอยู่ตลอดเวลา และในคำสอนของศาสดา เช่น **“จงแบ่งกระเพาะออกเป็น**

3 ส่วน ส่วนหนึ่งใส่อาหาร ส่วนหนึ่งใส่น้ำ และอีกส่วนหนึ่งให้ว่างเปล่า” เป็นต้น

ผมขอเสนอเกร็ดความรู้เพื่อสุขภาพสำหรับโรคอ้วน (OBESITY) ดังนี้ครับ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านนำไปปฏิบัติใช้จริง

ความอ้วนหรือภาวะอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามได้มากมาย เช่น

ผลต่อสุขภาพ

มีการศึกษาจนมีหลักฐานแน่ชัดว่า ความอ้วนทำให้อัตราการเกิดโรคในระบบต่างๆ มากขึ้น ได้แก่

1. ความดันโลหิตสูง
2. เบาหวาน หรือในคนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว ความอ้วนจะทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินฮอร์โมนได้
3. ภาวะเส้นเลือดแข็งตัว อัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ จะสูงขึ้นทั้งในเพศชายและเพศหญิงวัยกลางคน ที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
4. โรคหัวใจในถุงน้ำดี และการที่มีไขมันแทรกในตับ
5. ระบบทางเดินหายใจ การทำงานของปอดจะลดลง บางครั้งถึงกับมีอาการหายใจลดลง ทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในปอดในคนที่อ้วนมากๆ ทำให้เหนื่อยง่าย
6. โรคข้อเสื่อม และโรคข้ออักเสบเกาต์ จะมีอุบัติการณ์

โดยนายชาติชาย วงษ์อารี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ



เพิ่มสูงมากในทั้ง 2 เพศ

7. อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งบางอย่าง จะสูงขึ้น เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งของถุงน้ำดี และมะเร็งเยื่อปอดถูกเป็นต้น

ผลต่อบุคลิกภาพ

ความสวยงาม และการยอมรับของสังคม คนที่อ้วนมากๆ จะถูกมองว่ารับประทานครองไม่สนใจดูแลตัวเอง อาจถูกล้อเลียนได้บ่อย ทั้งหมดที่กล่าวมา พอจะเป็นเหตุผลว่าจะปล่อยให้ตนเองมีภาวะอ้วนเกิดขึ้นได้อย่างไร

เมื่อไรถึงจะเรียกว่า อ้วน หรือมีภาวะอ้วน ในปัจจุบันเราใช้ BODY MASS INDEX (BMI) เป็นตัวบอกว่าบุคคลนั้นเกิดภาวะอ้วน จนกระทั่งจะทำให้เกิดโรคได้หรือยัง

วิธีการคำนวณ BMI = น้ำหนักตัว (เป็นกิโลกรัม) / ส่วนสูงเป็นเมตร²

การรักษาภาวะอ้วน

- ควบคุมอาหาร หรือเปลี่ยนลักษณะของอาหารที่รับประทาน ไม่ใช่อุดอาหาร ควรรับประทานที่มีเส้นใยมากๆ เช่น ผลไม้ ลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล ไขมันปริมาณอาหารที่รับประทาน ก็ควรที่จะเหมาะสมกับพลังงานที่ใช้ อย่ายับประทานครองจุกจิก ถ้าอดไม่ได้ให้เลือกรับประทานผลไม้ที่มีเส้นใยมากๆ เช่น ฝรั่งหรือแอปเปิ้ล
- ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ (ถ้าได้เริ่มต้นแล้ว ควรจะทำต่อไปเรื่อยๆ อย่างน้อยประมาณ 15 นาที ถึงครึ่งชั่วโมง ในแต่ละวัน)
- การใช้ยาลดความอ้วน ควรปรึกษาแพทย์ และอยู่ในความดูแลของแพทย์ เพราะยาทุกอย่างมีผลข้างเคียงได้
- โรคบางอย่าง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคอ้วนข้อเสื่อมนั้น การลดน้ำหนักตัวลงมา จะทำให้โรคดีขึ้นหรือง่ายที่จะควบคุมด้วยยาปริมาณน้อย บางครั้งจึงจำเป็นต้องใช้ยาลดความอ้วน เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการลดน้ำหนัก



25 ค่ำดาในศาสนาอิสลาม

90 บาท



80 บาท



40 บาท

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำกรุงเทพมหานคร จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อจำหน่าย

รายได้จากการจำหน่ายคือเงินต่ออาเกาะนัศรียะห์
โดยมอบคืนกองทุนเผยแผ่ศาสนาใช้ในการจัดพิมพ์ตำราวิชาการศาสนาเล่มต่อไป



80 บาท



80 บาท



30 บาท



2 เล่ม 1 ชุด 500 บาท

นางงามนตุ : ภาดาณี เฉพาะสมาชิกหนังสือพิมพ์มุสลิม กทม.นิวส์ เท่านั้น (1 คน ใช้สิทธิได้ครั้งละ 1 เล่ม)



แถลงการณ์

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

กรณีหนังสือ M TODAY และ เว็บไซต์ WWW.MUSLIMTODAY.IN.TH เสนอข่าวบิดเบือนคำพิพากษาศาลฎีกา

จากกรณีที่หนังสือ M TODAY ฉบับที่ 45 ปีที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2558 หน้า 30-31 และ เว็บไซต์ WWW.MUSLIMTODAY.IN.TH ได้เสนอข่าวในทำนองเดียวกัน พาดหัวข่าวว่า “ศาลฎีกาเปรี้ยว! กอจ.กทม.ขาดคุณสมบัติ จับตา! พ้นจากตำแหน่งหรือไม่” และพิมพ์โฆษณาหัวข้อความว่า “เปิดคำพิพากษาศาลฎีกาสั่งกรรมการอิสลาม กรุงเทพฯ ชุด อ.อรุณ บุญชม สมัย เจริญช่าง ขาดคุณสมบัติ ขาดความรู้ความเข้าใจหลักศาสนาอิสลาม จับตา! ต้องพ้นจากตำแหน่งปัจจุบันหรือไม่” โดยได้นำคำพิพากษาศาลฎีกาบางช่วงบางตอนพิมพ์เผยแพร่ และได้ลงตีพิมพ์โฆษณาข้อความตอนท้ายว่า “จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ถือว่าเป็นที่สุด ระบุว่า กอจ.กทม.ชุดที่แล้วขาดคุณสมบัติ ตามกฎหมายการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ปี 2540 ต้องพ้นตำแหน่งในขณะนั้น ซึ่งมีหลายคนได้กลับเข้ามาเป็น กอจ.กรุงเทพฯ ในวาระปัจจุบัน จะถือว่าการขาดคุณสมบัติจะส่งผลต่อเนื่องถึงการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรือไม่ หากส่งผลต่อตำแหน่งก็เท่ากับกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ต้องมีการเลือกตั้งใหม่”

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงขอแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อความเข้าใจอย่างพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ ดังนี้

1. การตีพิมพ์โฆษณาของหนังสือ M TODAY และ เว็บไซต์ WWW.MUSLIMTODAY.IN.TH ดังกล่าว โดยเฉพาะข้อความตอนท้ายที่ตีพิมพ์ว่า “จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ถือว่าเป็นที่สุด ระบุว่า กอจ.กทม.ชุดที่แล้วขาดคุณสมบัติตามกฎหมายการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ปี 2540 ต้องพ้นตำแหน่งในขณะนั้น ซึ่งมีหลายคนได้กลับเข้ามาเป็น กอจ.กรุงเทพฯ ในวาระปัจจุบัน จะถือว่าการขาดคุณสมบัติจะส่งผลต่อเนื่องถึงการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรือไม่ หากส่งผลต่อตำแหน่งก็เท่ากับกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ต้องมีการเลือกตั้งใหม่” นั้น เชื่อว่า M TODAY ต้องมีคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็มถึงสามารถตีพิมพ์ได้อย่างคำพิพากษาศาลฎีกา แต่ไม่ได้นำสำนวนถ้อยคำของคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมดมาตีพิมพ์ และที่สำคัญก็คือในคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวได้ปรากฏชัดเจนว่าไม่มีถ้อยคำใดที่พิพากษาว่า กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย ตามที่หนังสือ M TODAY และ เว็บไซต์ WWW.MUSLIMTODAY.IN.TH เสนอข่าวแต่อย่างใด เพราะคดีดังกล่าว เป็นคดีที่กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามคนที่ได้ทำหนังสือร้องเรียนกล่าวหากรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้นโดยในหนังสือร้องเรียนของจำเลยทั้งสามใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะหมิ่นประมาทกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครที่เป็นโจทก์ 26 คน ในคดีนี้ ตามเนื้อหาตอนต้นของการเสนอข่าวของหนังสือ M TODAY และ เว็บไซต์ WWW.MUSLIMTODAY.IN.TH คดีดังกล่าวนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งยี่สิบหก คนละ 150,000.- บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง (คือไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์) ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “การกระทำของจำเลยทั้งสาม ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งยี่สิบหก” ศาลฎีกาจึงได้พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ (ให้ยกฟ้องคือไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์) ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเสนอข่าวของหนังสือ M TODAY และ เว็บไซต์ WWW.MUSLIMTODAY.IN.TH ไม่ตรงกับคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นการจงใจบิดเบือนถ้อยคำสำนวนคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศเข้าใจและเชื่อตามที่ M TODAY และ เว็บไซต์ WWW.MUSLIMTODAY.IN.TH ที่ได้ตีพิมพ์นำเสนอเป็นข่าว ไม่ใช่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยธรรม แต่เป็นการนำเสนออันมีลักษณะจงใจทำให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย ผู้รับผิดชอบหนังสือ M TODAY คงจะขาดการตรวจสอบ ขาดความรอบรอบ และขาดการรักษารายบรรณของผู้มีวิชาชีพสื่อมวลชนที่จะต้องตรวจสอบความจริงของข่าวก่อนการนำเสนอ มิเช่นนั้นเสนอข่าวที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสังคม หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด

2. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งมัสยิดอิบราฮิมเราะห์มาน เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ขอจัดตั้งมัสยิดได้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และมีมติของผูวกัฟแล้ว ได้ก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ตั้งอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 120239 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินที่พี่น้องมุสลิมจำนวนร้อยกว่าคนซื้อวากัฟให้โรงเรียนมะเซาะฮะฮุดุดดิน 1 ในราคาตารางวาละ 100.- บาท บางคนซื้อวากัฟหนึ่งวา บางคนซื้อวากัฟสองวา บางคนซื้อวากัฟหลายวาโดยมิได้มีผู้วากัฟคนใดแจ้งเจตนาในการทำวากัฟว่าห้ามสร้างมัสยิดหรือสิ่งใดๆ ในที่ดินซึ่งวากัฟ และมีมัสยิดแห่งนี้ได้มีการปฏิบัติศาสนกิจมาโดยตลอด มีมุสลิมประสงค์สมัครเข้าเป็นสัปบุรุษมัสยิดอิบราฮิมเราะห์มาน จำนวน 62 ครอบครัว รวม 239 คน คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เห็นว่า ได้ทำตามเจตนารมณ์ของผูวกัฟแล้ว กล่าวคือ ได้สร้างโรงเรียนสอนศาสนา มะเซาะฮะฮุดุดดิน 1 แล้ว และผูวกัฟไม่ได้ห้ามสร้างมัสยิดในที่ดินที่วากัฟนี้ การสร้างมัสยิดนี้ได้กระทำในพื้นที่ที่เหลือจากการสร้างโรงเรียนสอนศาสนาเป็นการกระทำในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูวกัฟ และผู้มาปฏิบัติศาสนากิจ และเกิดประโยชน์ในทางสังคมอีกด้วย กรอบกับการมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งมัสยิดอิบราฮิมเราะห์มานเป็นการวินิจฉัยตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ตำราทางศาสนาอิสลาม และสอดคล้องกับคำวินิจฉัยทางศาสนาของนักวิชาการ และผู้มีความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามจากต่างประเทศที่มีข้อเท็จจริง และประเด็นทางศาสนาเช่นเดียวกันกับการสร้างมัสยิดอิบราฮิมเราะห์มาน ซึ่งมีความเห็นเช่นเดียวกันกับมติของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร **อ่านต่อหน้า 8**



สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 45 หมู่ 3 ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
www.islamicbangkok.or.th E-mail : islamicbkk@hotmail.com โทรศัพท์ : 0-2949-4259 โทรสาร : 0-2989-7108 ต่อ 25, 26

ที่ปรึกษา : ดร.วิศรุต เลาะวาลี, ศ.ดร.ปกรณัม ปรียากร, นายอาหะหมัด ขามเทศทอง, นายซัย หะซาเล็ม ที่ปรึกษากฎหมาย : นายวิฑูรย์ บูรณศิลป์ บรรณาธิการ : นายสมัย เจริญช่าง
รองบรรณาธิการ : นายมานันต์ ป้อมขุนพรหม, นายประสิทธิ์ เจริญผล กองบรรณาธิการ : นายปรัชญา อิมวิเศษ, นายอำนาจ มะหะหมัด, นายอนุสรณ์ ่องอาจ, นายทวี วันหวัง, นายอนิม จุลธีระ, นายมนตรี ยะรังวงศ์, นายอาหมิน ดาหมิง, นายอรรณพ บุหลันฉาย พิสูจน์อักษร : นายมนธรรม โพธิ์ทอง, นายพิเชษฐ์ เต็งศิริ, นายมานพ มะคะเรส